



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565

เรื่อง

1. ปศุสัตว์ลุยยึดเนื้อเถื่อน1.9ล้านกก./มูลค่า169ล้าน
2. บอร์ดเกลือพัฒนา-แก้ปัญหาอบGAPนาเกลือที่จันทบุรี
3. 'มัญญา'ใช้ประกาศกระทรวงฯ กำหนดนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา-กัญชง
4. กรมชลฯบริหารน้ำฤดูฝนรับมือภัยแล้ง
5. สหกรณ์โคนมลำพูนฯ พัฒนาการผลิตน้ำนมคุณภาพสูงเพิ่มรายได้สมาชิกกว่า...
6. แปรรวัดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
7. ปูยาอู8แสนตันจ่อเข้าไทยตันราคาขึ้น40%
8. 'ส่งออกข้าวไทย'อาจไร้ที่ยืน ปมไม่ตรงปริมาณชำระค่าไม่นิ่ง
9. หนุนสร้างอัตลักษณ์กาแฟโรบัสต้าระนอง
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ตั้งกองทุนเอฟทีเอ 5 พันล้าน
12. ลุ้น'กลุ่มผักเพื่อใจ.สระแก้ว'แปลงใหญ่ดีเด่น

สื่อ

- แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
ข่าวสด
เดลินิวส์
ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์

ปศุสัตว์ลุยยึด

เนื้อเถื่อน1.9ล้านกก./มูลค่า169ล้าน

รมว.เกษตรฯสั่งปศุสัตว์ใช้ก.ม.เข้มงวด จับกุม
ลงโทษยึดทำลายซากสัตว์ กั้นลักลอบนำเข้า
หรือเคลื่อนย้ายเนื้อเถื่อนผิดกฎหมายต่อเนื่อง
เผยยึด ๓๓๓ ต่อ : กรมปศุสัตว์ -หน้า 11

กรมปศุสัตว์

ทำลายซากสัตว์-เนื้อเถื่อน และ 1.9
ล้านกก.มูลค่า 169 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ดร.เฉลิมชัย
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีนโยบายในการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งได้
คุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย
อาหารปลอดภัยจากโรคและสารตกค้างใน
สินค้าปศุสัตว์ ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็น
หน่วยงานภาครัฐมีการทำหน้าที่หลัก
ในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์
และกำกับดูแลสินค้าปศุสัตว์ให้มี
คุณภาพมาตรฐานด้านความปลอดภัย
อาหาร มีกฎหมายและพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) ที่มีอำนาจบังคับใช้หลาย
ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.ป้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ.2557 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์
พ.ศ.2558 พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ.2558 พ.ร.บ.ควบคุม
การฆ่าเพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้

อาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์
พ.ศ.2558 ในการตรวจสอบเข้มงวดใน
การนำเข้าซากสัตว์และการเคลื่อนย้าย
สัตว์ เพื่อป้องกันการลักลอบ นำเข้า
ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรไทย
และกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายซาก
สัตว์ผิดกฎหมายภายในประเทศ เพื่อ
เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในสัตว์
จึงได้กำชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
โดยชุดปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย
ดำเนินการตรวจสอบ รายงานและ
ดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่าง
เข้มงวดต่อเนื่องนั้น

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่ากรมปศุสัตว์
รับข้อสั่งการได้ดำเนินงานอย่างเข้มงวด
ต่อเนื่อง สรุปผลการดำเนินงานในการ
บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.โรคระบาด
สัตว์ พ.ศ.2558 โดยเป็นผลดำเนินงาน
สะสมในปีงบประมาณ 2564-2565 แล้ว
รวมกว่า 531 ครั้ง ปริมาณซากสัตว์รวม
1,876,099.33 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า
รวมกว่า 169,194,521 บาท แบ่งเป็น
กรณีมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความ
ผิดมีการจับกุม 393 ครั้ง และ
กรณีไม่มีผู้กระทำความผิดเป็นการ
ยึดทำลาย 138 ครั้ง ซึ่งเป็นผลงาน
ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการแล้ว
รวม 165 ครั้ง เป็นปริมาณซากสัตว์
656,016 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวม

53,550,966 บาท โดยเป็นกรณีมีการ
ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมีการ
จับกุม 113 ครั้ง และกรณีไม่มีผู้กระทำความ
ผิดเป็นการยึดทำลาย 52 ครั้ง

ผลงานในปีงบประมาณ 2564
ดำเนินการ 366 ครั้ง เป็นปริมาณซากสัตว์
ทั้งหมด 1,220,082.93 กิโลกรัม คิดเป็น
มูลค่ารวม 115,643,555 บาท โดยเป็น
กรณีมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
มีการจับกุม 280 ครั้ง และกรณีไม่มี
ผู้กระทำความผิดเป็นการยึดทำลาย 86 ครั้ง
ซึ่งจากการดำเนินงานสะสมในปีงบ
2564-2565 นั้น กรมปศุสัตว์ได้ทำลาย
ซากสัตว์รวมสะสมแล้วกว่าจำนวน
334,693 กิโลกรัม (ปีงบ'65 จำนวน
241,594 กิโลกรัมและปีงบ'64 จำนวน
93,099 กิโลกรัม) คิดเป็นมูลค่าของ
กลางรวมสะสมกว่า 21,891,215 บาท
(ปีงบ'65 มูลค่า 17,841,005 บาท และ
ปีงบ'64 มูลค่า 4,050,210 บาท)

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติม
ว่า กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด มีการตรวจ
สอบคุมเข้ม จับกุม ยึดทำลายแหล่ง
เนื้อเถื่อน ป้องกันการนำเข้า ลักลอบ
นำเข้า หรือเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผิด
กฎหมาย และลงโทษผู้กระทำความผิด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ
ลักลอบและคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ
ให้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยไร้สารตกค้าง
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่
แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วน
กรมปศุสัตว์ 06-3225-6888 ได้ตลอด
เวลา 24 ชั่วโมง

บอร์ดเกลือพัฒนา-แก้ปัญหา มอบGAPนาเกลือที่จันทบุรี

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการเกลือทะเลไทย โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รอง ผวจ.จันทบุรี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ว่าที่ประชุม บอร์ดเกลือรับทราบ 1.แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทย 2.การนำเสนองานวิจัย นวัตกรรม การดำเนินกิจกรรมทางเกลือทะเลไทย และ 3.ผลการดำเนินกิจกรรมการทำนาเกลือทะเลภายใน จ.จันทบุรี นอกจากนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการโดจิสติกส์ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ และตรวจประเมินความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ทางเกลือทะเล มีการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) เป็นรายแรกของ จ.จันทบุรี

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า บอร์ดเกลือเร่งส่งเสริมการแปรรูปสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล และสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนไม้ผลนำวัสดุเหลือใช้จากนาเกลือ คือ ขี้แ่คดนาเกลือ มาใช้ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย เพิ่มความหวานให้กับผลไม้ เร่งขยายผลการรับรองนาเกลือ GAP เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต

'มัญญา'ใช้ประกาศกระทรวงฯ กำหนดนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา-กัญชง

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวไว้ว่า หลังจากกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ปลดล็อกทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติด ประเภท 5 ทำให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชา กัญชง ทั่วประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างถูกกฎหมาย กระทรวงเกษตรฯ จึงออกประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ขยายวง และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เพื่อสนับสนุนการปลดล็อกและอำนวยความสะดวกการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ให้พืชทั้งสามชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้ประชาชนทุกระดับ

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร จะมีการออก ประกาศกรมวิชาการเกษตรเพื่อรองรับการนำเข้า เมล็ดพันธุ์ของพืชทั้งสามชนิด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามขออย่าว่า ทั้งหมดจะต้องไม่เป็นพืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่าย โดยจะมีการตั้งศูนย์ ONE Stop Service ที่ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นช่องทาง สื่อสารองค์ความรู้ของพืชทั้งสามชนิดให้กับประชาชน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม วิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ปลดล็อก พืชทั้ง 3 ชนิดไม่ใช่ยาเสพติด มีผลให้ทั้ง 3 ชนิดนี้



ออกประกาศ : น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ออกประกาศ กระทรวงฯ กำหนดเงื่อนไขปลดล็อกและนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา-กัญชง และกระท่อม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

มาอยู่ในการควบคุมของกรมวิชาการเกษตร เหมือนพืชทั่วไป แต่ยังคงมีเงื่อนไขบางประการ ในการควบคุมการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ ศัตรูพืช และ โรคพืช ดังนั้นกรมวิชาการเกษตร จึงได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565 และ 2.ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไข การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กระท่อม พ.ศ.2565 กำหนด ให้ประชาชนสามารถนำเข้าเมล็ดพันธุ์ของพืชทั้ง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15035

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 55.83

Ad Value: 69,787.50

PRValue (x3): 209,362.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'มหันตภัย' ใช้ประกาศกระทรวงฯ กำหนดนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา-กัญชง

3 ชนิด ได้จากทุกประเทศ โดยประเทศต้นทางต้องแนบใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phyto Certificate: PC) และใบรับรองว่าไม่ใช่พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (GMO) กำกับมาด้วย ทั้งนี้ แปลงที่จะมีการเพาะจำหน่ายจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกรมฯ สามารถอนุญาตได้ภายใน 1 วันทำการ และสำหรับผู้ประสงค์ที่จะเป็นผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไทยสามารถขออนุญาตเป็นผู้รวบรวมและจำหน่ายได้ที่กรมวิชาการเกษตร ผ่านเว็บไซต์กรมฯ ได้เช่นกัน โดยจะต้องเป็นการจำหน่ายพันธุ์ที่มีการรับรองถูกต้องของกรมฯ จึงเชิญชวนนักวิจัย นักพัฒนานักปรับปรุงพันธุ์ของกัญชง กัญชา ขึ้นทะเบียนเพื่อขอการรับรองพันธุ์ดังกล่าว สำหรับประชาชนที่ต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์นำไปปลูกในครัวเรือนหรือเชิงพาณิชย์ ขอให้เลือกซื้อจากร้านค้าร้านจำหน่ายที่มีใบอนุญาตถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร

กรมชลประทานนำฤดูฝนรับมือภัยแล้ง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่างๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

ดร.ทวีศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 43,147 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯรวมกัน

ยังสามารถรับน้ำได้รวมกันอีกประมาณ 32,937 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 10,407 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯ รวมกัน สามารถรับน้ำได้รวมกันอีกประมาณ 14,484 ล้าน ลบ.ม. โดยในช่วงกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะลดลง อาจส่งผลต่อพื้นที่การเกษตรบางแห่ง จึงเน้นย้ำให้บริหารจัดการน้ำอย่างประหยัด การอุปโภค-บริโภคต้องไม่ขาดแคลน ส่งเสริมการใช้น้ำฝนเป็นหลัก และบริหารจัดการ

น้ำทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง โดยให้พิจารณาปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำและปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ทั้ง 13 มาตรการ ตามที่รัฐบาลโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้ได้มากที่สุด สำหรับสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้า พร้อมบริหารจัดการน้ำควบคู่ไปกับแผนการป้องกันและบรรเทาภัย

สหกรณ์โคนมลำพูนฯ พัฒนาการผลิตน้ำนมคุณภาพสูง เพิ่มรายได้สมาชิกกว่า 30% สร้างความเชื่อมั่นโปร่งใส เปิดให้สมาชิกตรวจสอบผ่านแอปฯ

สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564/2565 ประเภทสหกรณ์โคนม โดยสหกรณ์ฯ มีบทบาทช่วยยกระดับการผลิตน้ำนมโคของสมาชิกให้มีความปลอดภัยได้ราคาสูง และมีต้นทุนการผลิตต่ำ สร้างความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบสถานะการเงินของตัวเองผ่านสมาร์ตโฟนได้ตลอดเวลา



นายชฎานนท์ ญาติกมาก ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์ฯ จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 89 ราย มีคณะกรรมการดำเนินการจำนวน 11 คน และมีฝ่ายจัดการซึ่งทำหน้าที่ดูแล ให้บริการสมาชิก การดำเนินงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดทำแผนงานประจำปี เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีคืนให้กับสมาชิก โดยเฉพาะการส่งเสริมการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยได้จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโคให้มีความปลอดภัยที่สามารถจำหน่ายให้กับบริษัทผู้รับซื้อ ต้องเป็นน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (Good Agricultural Practice : GAP) และสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินการรวบรวมผลผลิตน้ำนมดิบต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (Good Manufacturing Practice : GMP) จึงจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงฟาร์มของสมาชิกให้ผ่านมาตรฐานทั้งหมด สหกรณ์ฯ จึงบูรณาการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกรมปศุสัตว์ กำหนดแนวทางในการส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้และสามารถพัฒนาผลผลิตให้มีความปลอดภัยตามความต้องการของตลาด ตั้งแต่การปรับปรุงพัฒนาฟาร์มให้ผ่านมาตรฐาน มีสุขอนามัยที่ดี และการพัฒนาคุณภาพน้ำนม โดยสมาชิกจะต้องตรวจคุณภาพน้ำนมเบื้องต้นด้วยน้ำยา CMT เพื่อหาเชื้อมันปนจากโรคเต้านมอักเสบ เมื่อมาถึงศูนย์รับน้ำนมดิบของสหกรณ์ฯ ก็จะตรวจด้วยน้ำยา CMT ซ้ำอีกครั้ง รวมถึงตรวจการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในน้ำนม จากนั้นจะแบ่งเกรดการรับซื้อน้ำนมดิบ เกรด 1 กิโลกรัมละ

18.50 บาท เกรด 2 กิโลกรัมละ 18.30 บาท เกรด 3 กิโลกรัมละ 17.50 บาท และเกรด 4 กิโลกรัมละ 16 บาท ซึ่งน้ำนมดิบของสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในระดับเกรด 1 และหากน้ำนมดิบของสมาชิก



รายได้มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะไม่จำหน่ายที่ล้นตลาดของสหกรณ์ฯ แต่จะไปให้คำแนะนำแก้ไข โดยปัจจุบันสามารถรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกได้เฉลี่ย 25 ตันต่อวัน ดำเนินการจัดส่งให้กับบริษัทผู้ค้าซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง คือ บริษัท แครี่ พลัส จำกัด ปริมาณ 20 ตันต่อวัน บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด 3.5 ตันต่อวัน และ อ.ส.ค. ภาคเหนือ 1.5 ตันต่อวัน

นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังมีการส่งเสริมภาคโคไปยเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้กับสมาชิก ตั้งแต่การผสมพันธุ์ โดยจะใช้เครื่องอัลตราซาวด์มาช่วยย่นระยะเวลาในการตรวจท้องแม่โคหลังจากได้รับการผสมไปแล้ว 21 วัน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรทราบว่าผสมติดหรือไม่ หากแม่โคไม่ท้องก็แนะนำให้เปลี่ยนตัวและผสมใหม่อีกครั้ง แต่หากใช้วิธีเดิมจะต้องใช้เวลานานถึง 3 เดือนถึงจะทราบว่าแม่โคท้องหรือไม่ ทำให้เกษตรกรเสียโอกาสหากแม่โคไม่ท้อง ซึ่งจากการดำเนินการพบว่าช่วยเพิ่มอัตราการผสมติดได้ถึงร้อยละ 70 สมาชิกก็จะไม่เครียดเพิ่มขึ้น ได้ปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้น ในส่วนของกรลดต้นทุนการผลิต สหกรณ์ฯ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกใช้อาหาร TMR (อาหารผสมสำเร็จรูป) เลี้ยงโคนม ซึ่งนอกจากช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเพิ่มคุณภาพน้ำนมได้โดยสหกรณ์ฯ จะเป็นผู้ผลิตเฉลี่ยวันละ 10 ตัน จำหน่ายให้กับสมาชิกในราคา กิโลกรัมละ 3.80 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาท้องตลาดที่จำหน่ายที่ กิโลกรัมละ 4.50 บาท ช่วยให้สมาชิกลดต้นทุนค่าอาหารได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

“นอกจากจุดเด่นด้านการพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกแล้ว การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ยังเน้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก โดยส่งเสริมให้สมาชิกใช้แอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบสถานะทางบัญชีของตัวเอง และทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ตลอดเวลาผ่านสมาร์ตโฟน ส่วนเป้าหมายการพัฒนายกระดับอาชีพของสมาชิกและธุรกิจของสหกรณ์ฯ คือจะร่วมกับ

กรมปศุสัตว์ในการพัฒนาสายพันธุ์โคเพื่อให้สมาชิกมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่วนสหกรณ์ฯ ก็จะต่อยอดธุรกิจ



จากการรวบรวมน้ำนมดิบจำหน่ายให้กับบริษัทคู่สัญญาผู้การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์จำหน่ายอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยทุก ๆ กิจกรรมของสหกรณ์ฯ มีการส่งเสริมสหกรณ์อยู่เคียงข้าง เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนสิ่งเรื่องแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ในการดำเนินงาน และเรื่องของระยะยืมซื้อบังคับของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถถ่วงนประโยชน์ให้สมาชิกสูงสุด” นายชฎานนท์ กล่าว

ด้าน คุณสุรัชย์ ศิริเรือง สมาชิกสหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด เปิดเผยว่า เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ 9 ปี มีอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นหลัก มีโคนมทั้งหมด 70 ตัว มีแม่โครีดนม 37 แม่ ได้น้ำนมดิบเฉลี่ย 500 กิโลกรัมต่อวัน ตั้งแต่เป็นสมาชิกมา ทางสหกรณ์ฯ ให้การช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ด้านความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโค ถือว่าช่วยให้การผลิตน้ำนมมีคุณภาพมาก โดยน้ำนมดิบของฟาร์มจะอยู่ในระดับเกรด 1 ซึ่งจำหน่ายได้ในราคาสูง กิโลกรัมละ 18.50 บาท อีกทั้งการใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์ฯ ก็ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้มาก ทำให้มีรายได้เหลือมากขึ้น ปัจจุบันมีรายได้จากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยวันละ 9,000 บาท หักต้นทุนแล้วจะเหลือกำไรเฉลี่ยวันละ 2,000 บาท หรือประมาณ 60,000 บาทต่อเดือน เปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เยาวชชน / สตรี

วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11536

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 54.63

Ad Value: 65,556

PRValue (x3): 196,668

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สหกรณ์โคนมลำพูนฯ พัฒนาการผลิตน้ำนมคุณภาพสูงเพิ่มรายได้สมาชิกกว่า 30% สร้างความ...

ประมาณร้อยละ 30 ในขณะที่การดำเนินงานของสหกรณ์ ก็มีความโปร่งใส เพราะสหกรณ์ ส่งเสริมให้สมาชิกใช้แอปพลิเคชันในการตรวจสอบสถานะความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯ และข้อมูลทางบัญชีของตัวสมาชิกเองผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย สะดวก ดอกย้ำให้เราเชื่อมั่นในพัฒนาการสหกรณ์ฯ มากขึ้น เป็นหลักประกันอย่างดีให้กับครอบครัวในการดำรงชีวิต สหกรณ์ฯ ช่วยให้เรา มีรายได้ที่มั่นคง เป็นที่พึ่งในยามเดือดร้อนด้านต่าง ๆ เช่น ไร่ ไร่ ไร่ หรือภัยธรรมชาติ อีกทั้งยังมีสวัสดิการอื่น ๆ ให้กับสมาชิกอีกด้วย

แปรริ้วจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงเรียนวัดสาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นายชูชาติ จันทอง นายอำเภอบางคล้า นายฉวี ปัญจพิทยกุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้างานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้างานท้องถิ่น หัวหน้าท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาครัฐ เอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในงานนี้

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ จึงได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี โดยมีเป้าหมายจัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างครบวงจร โดยมีลักษณะการทำงานบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่.

ปุ๋ยซาอู 8 แสตนตันจ่อเข้าไทยดันราคาขึ้น40%

ปุ๋ยซาอู 8 แสตนตันจ่อ 10 บริษัทเร่งทำรายละเอียดนำเข้า วอนกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ เร่งรับรองสูตร หากช้าหวั่นสินค้าขาดตลาด จับตาผู้ผลิตปรับราคาขึ้นเฉลี่ย 30-40% พาณิชย์เปิดตัวเลขนำเข้า 4 เดือนแรก พุ่ง 74% ยอดทะลุ 3.7 หมื่นล้าน ด้านเกษตรกร-ชาวสวนดินช่วยตัวเอง 14 จังหวัดได้จับมือซื้อปุ๋ยลดต้นทุน

4



ปุ๋ยซาอู

ปัญหาปุ๋ยแพง ปุ๋ยขาดแคลน ที่ลากยาวมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังไม่มีท่าทีว่าจะคลี่คลายลงในเร็ววัน และเมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมการค้าภายในได้อนุญาตให้โรงงานปรับราคาปุ๋ยตามต้นทุนวัตถุดิบนำเข้า ป้องกันปัญหาปุ๋ยขาดแคลน อีกด้านหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเจรจากับหลายประเทศเพื่อนำเข้าปุ๋ยลดต้นทุนราคาพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

รอรับข่าวดี ปุ๋ยซาอู 8 แสตนตัน

นายกองเอกפלံങ်ศັกดี ประกาศเกษัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในสัปดาห์นี้ สมาคมพร้อมด้วยหอการค้าไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมร่วมกับผู้ส่งออกปุ๋ยซาอูดีอาระเบีย เพื่อจัดทำรายละเอียดการสั่งนำเข้าปุ๋ย ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ (จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มีการเจรจาลักการในเรื่องการนำเข้าไปก่อนหน้านี้ จาก 3 บริษัท คือ บริษัท SABIC, MA'ADEN (Saudi Arabian Mining Co.) และบริษัท ACO Group เบื้องต้นคาดว่าจะมีการนำเข้าแม่ปุ๋ยทั้งยูเรีย โฟสเฟต และโพสเฟต ช่วงแรกปริมาณรวม 8 แสตนตันเศษ

หลังจากการประชุมรอบนี้ได้ข้อสรุปแล้ว บริษัทปุ๋ยที่มีความประสงค์จะนำเข้า 10 บริษัท จะทำรายละเอียดความต้องการนำเข้าในแต่ละราย การจัดการ

เรือขนส่ง ช่วงเวลาการขนส่ง รวมถึงราคาในแต่ละรายจะตกลงซื้อขาย จากนั้นกรมการค้าภายในจะพิจารณาราคาจำหน่ายที่เหมาะสมในลำดับต่อไป

ส่วนราคาปุ๋ยตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้อนุญาตให้โรงงานปุ๋ยปรับราคาได้ตามต้นทุนการนำเข้าไปก่อนหน้านี้ ผู้ผลิตก็ได้แจ้งไปยังผู้ค้าปุ๋ยไปแล้วว่าจะมีการปรับขึ้นราคาหน้าโรงงานตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ตามหลักการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะดูจากวัตถุดิบที่นำเข้า แหล่งที่มา แต่ละช่วงที่สั่งเข้ามา และปริมาณที่นำเข้าตลอดตลอด จากนั้นให้กรมการค้าภายในพิจารณาราคาจำหน่าย โดยจะให้โรงงานปุ๋ยมีกำไรระดับหนึ่งที่สามารถประกอบธุรกิจได้

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรองนายกฯ ที่ใช้สูตร วัน-วันโมเดล เพื่อให้โรงงานอยู่ได้ และเกษตรกรจะต้องไม่ขาดแคลนปุ๋ย โดยเฉพาะช่วงที่ต้องการใช้ปุ๋ยมากในช่วงนี้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีผลผลิตอาหารเพียงพอ และที่สำคัญจะสามารถเพิ่มผลผลิต ทำรายได้จากส่งออกได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตอาหารกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม นายกสมาคมการค้าปุ๋ยระบุว่า ระดับราคาที่ปรับขึ้นไม่สามารถระบุได้ว่าจะปรับขึ้นแต่ละสูตรแต่ละรายในเรตเท่าไร เพราะขึ้นอยู่กับต้นทุนการนำเข้าของแต่ละโรงงาน

“ภาคเอกชนต้องขอให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งพิจารณารับรองสูตรปุ๋ยที่นำเข้าจากซาอู โดยเร็ว หากพิจารณาเร็วจะสามารถนำ

เข้าได้เร็ว จากปกติใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน และขอให้รัฐกำกับดูแลปัญหาการทำปุ๋ยปลอม และมาตรการการจำหน่ายปุ๋ยราคาพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้นำกลับมาจากซาอูดีอาระเบียในตลาดอีก”

โรงผสมปุ๋ยจ่อขึ้นราคา 40%

แหล่งข่าวจากสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยกล่าวในเรื่องนี้ว่า สัปดาห์นี้กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าฯ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย จะมีการประชุมร่วมกันถึงแนวทางในการนำเข้าวัตถุดิบปุ๋ยจากซาอูดีอาระเบีย เพื่อเป็นวัตถุดิบเสริม และหลังจากกรมการค้าภายในอนุมัติให้ผู้ผลิตปุ๋ยสามารถปรับขึ้นราคาได้ตามต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าที่ปรับสูงขึ้น คาดว่ากลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยจะมีการพิจารณาปรับราคาขึ้นเฉลี่ย 30-40% เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ เช่น ปุ๋ยยูเรียปรับขึ้นจาก 600 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็น 900 เหรียญสหรัฐ/ตัน และขณะนี้ปรับลดลงเหลือ 700 เหรียญสหรัฐ/ตัน ขณะที่แม่ปุ๋ยสูตรฟอสฟอรัส ปรับขึ้นประมาณ 20% และที่ปรับขึ้นไปสูงสุดและไม่ปรับราคาลดลงเลย คือ สูตรของโพแทสเซียม ประมาณ 50%

ขณะนี้ภาคเอกชนก็รู้สึกกังวลกับสถานการณ์ต้นทุนการผลิตปุ๋ยที่ปรับสูงขึ้น และแม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีการปรับราคาแล้ว แต่ก็ยังหวังว่าเกษตรกรจะลดการใช้ปุ๋ย และจะทำให้ยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังลดลงจากช่วงครึ่งปีแรก รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ไทยนำเข้าปุ๋ยช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) 2565 มูลค่า 37,262.63

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 29 มิถุนายน - ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 5475

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 4

Col.Inch: 80.27

Ad Value: 108,364.50

PRValue (x3): 325,093.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปู่ซาอุ8แสนตันจ่อเข้าไทยต้นราคาขึ้น40%

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แหล่งนำเข้าหลักคือ จีน มูลค่า 10,050.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% มาเลเซีย 3,891.47 ล้านบาท เพิ่ม 137% กатар 3,489.91 ล้านบาท เพิ่ม 309% ซาอุดีอาระเบีย 3,373.33 ล้านบาท เพิ่ม 153.74% และรัสเซีย 2,697.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 243%

เกษตรกรคืนทุกทางลดต้นทุน

นายชูศักดิ์ กองทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวีทองการเกษตร จำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรในจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมาก ทำให้เกษตรกรปรับตัวเพื่อลดต้นทุน ด้วยการหันมาใช้ปุ๋ยไม่เต็มสูตรแทน หรือลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลง แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่หันไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากนัก เนื่องจากต้องใช้ปริมาณปุ๋ยต่อไร่มากกว่าปุ๋ยเคมีหลายเท่า และทำให้มีต้นทุนสูงและเห็นผลช้า

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ราคาปุ๋ยบางสูตรเริ่มมีราคาลดลง เช่น ปุ๋ยสูตร 46-0-0 เดือน พ.ค.-มิ.ย. ราคาลดลงมาเหลือกระสอบ (50 กก.) ละ 1,400 บาท จากเดิม 1,600-1,700 บาท แต่ถือว่ายังสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการนำเข้าวัตถุดิบปุ๋ยสูตรนี้จากซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้ยังนำเข้าปุ๋ยเคมีจากมาเลเซียและเวียดนามด้วย แต่ปริมาณไม่มากนัก ขณะที่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ที่นำเข้าจากรัสเซีย ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ราคาปรับขึ้นจาก 1,400-1,500 เป็น 1,800 บาท และราคายังมีแนวโน้มปรับเพิ่มต่อเนื่อง นางรุ่งนภา กาญจนเสน ชาวมาในพื้นที่ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ได้รับผลกระทบมากจากราคาปุ๋ยเคมีที่พุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียราคาสูงถึง 1,600 บาท/กระสอบ ตนทำนา 28 ไร่

เดิมจ่ายค่าปุ๋ยเพียง 8,000 บาท แต่ปัจจุบันต้องจ่ายเพิ่มเป็น 22,400 บาท จึงเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยสูตรเพื่อลดต้นทุน แม้ว่าประสิทธิภาพจะไม่ได้เท่าปุ๋ยยูเรีย

นายเรืองยศ เพ็งสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนกริดยางและชาวสวนยางรายย่อยถ้ำพรรณรา (วศยถ.) จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาปุ๋ยเคมียังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูงจากราคาที่ปรับขึ้นเมื่อต้นปี 2565 จาก 900 บาท/กระสอบ เป็น 1,600-1,700 บาท/กระสอบ เกษตรกรไม่มีกำลังซื้อจึงปรับลดต้นทุน ด้วยการหันมาใช้ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองที่มีราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมี 2-3 เท่า

นายอรุณ ไพฑูริยาญ ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย 14 จังหวัดภาคใต้ กำลังหารือกันเพื่อซื้อปุ๋ยลดต้นทุนเพื่อให้ได้ส่วนลดแต่ยังไม่ซื้อสรุปว่าจะลดเท่าใด **ส่งออกยังมั่นใจผลผลิตข้าวไม่ลด**

นายวันนิวัต กิติเรียงลาภ รองเลขาธิการ บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด เปิดเผยว่า ชาวนาอาจจะใช้ปุ๋ยลดลง และหากชาวนาหันมาใช้เกษตรอินทรีย์แทน แต่ยังไม่กระทบต่อปริมาณผลผลิตในการทำรอบแรกของปีนี้ ส่วนการทำนา รอบ 2 และ 3 เชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อผลผลิตบ้าง ซึ่งทางสมาคมปุ๋ยฯร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เร่งนำเข้าปุ๋ย มาอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจว่าปุ๋ยภายในประเทศจะไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน

สำหรับการส่งออกข้าว 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) มีปริมาณ 2,291,916 ตัน เพิ่มขึ้น 52.7% มูลค่า 39,445.8 ล้านบาท หรือ 1,203.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 36.4% จากปีก่อน

'ส่งออกข้าวไทย' อาจไร้ที่ยืน
ปมไม่ตรงดีมานด์ข้าราคาไม่นิ่ง

> 5

'ส่งออกข้าวไทย' อาจไร้ที่ยืน ปมไม่ตรงดีมานด์ข้าราคาไม่นิ่ง

กรุงเทพธุรกิจ • "ข้าว" สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ในฐานะแชมป์ส่งออกของโลก แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา การส่งออกข้าวของไทย ถูกท้าทายจากคู่แข่ง จนเกิดคำถามถึงอนาคต การส่งออกข้าวของไทยว่าจากนี้จะอยู่ในสถานะอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ด้านปริมาณเหมือนที่ผ่านๆ มา หรือจะเป็นแชมป์ด้านมูลค่า การส่งออก

การเสวนาชุดพิเศษ เรื่อง "ข้าวไทย กับความต้องการของตลาดโลก" จัดโดย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนิวัต กิตติเรียงลาภ ประธาน บริษัท พงษ์ธาลัก จำกัด กล่าวว่า การส่งออกข้าวของไทยเผชิญการแข่งขันจากคู่แข่งจนทำให้ไทยเสียตลาดที่สำคัญอย่างฟิลิปปินส์ ซึ่งมีการนำเข้าเฉลี่ยปีละ 2.5-3 ล้านตัน หรือ 10% ของปริมาณการค้าข้าวในตลาดโลก ที่เฉลี่ย 45 ล้านตัน ทั้งนี้ หากย้อนการนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะพบว่าช่วงปี 2561 ไทยสามารถส่งออกไปตลาดนี้ได้ถึง 1 ล้านตัน เนื่องจากปัจจัยราคาแข่งขันได้และปริมาณผลผลิตที่ดีในช่วงดังกล่าว แต่หลังจากปีนั้นฟิลิปปินส์เปิดนำเข้าเสรี การแข่งขันจึงเปิดกว้างขึ้นตามไปด้วย ทำให้ยอดส่งออกของไทยเหลือเพียง 3 แสนตัน ขณะที่เวียดนามอยู่ที่ 2.6 ล้านตัน

"ราคาข้าวขาวไทย ปัจจุบันอยู่ที่ 479 ดอลลาร์ต่อตัน และเคยขึ้นไปสูงสุดที่ 582 ดอลลาร์ ขณะที่เวียดนามอยู่ที่ 416 ดอลลาร์ และเคยสูงสุดที่ 448 ดอลลาร์ ส่วนอินเดียอยู่ที่ 361 ดอลลาร์ สูงสุดที่ 448 ดอลลาร์ ซึ่งให้เห็นว่าราคาข้าวของไทยไม่มีเสถียรภาพ ขึ้นลงสูงแตกต่างกันมากทำให้ทำตลาดลำบาก"

กลุ่มการบริโภคข้าวโลก			การส่งออกข้าวของไทย
กลุ่มกินให้อิ่ม	กินให้อร่อย	กินเพื่อสุขภาพ	
ผู้บริโภค	รายได้น้อย	รายได้ปานกลาง/สูง	รายได้สูง
ปริมาณ	32 ล้านตัน	10 ล้านตัน	2 ล้านตัน
ชนิดข้าว	ข้าวขาว/ข้าวแข็ง ปลายข้าว/ข้าวเหนียว	หอมมะลิ/ข้าวหอม/ ข้าวเบาสมาติ	ข้าวกล้อง/ข้าวสี/ ข้าวชนิดพิเศษ
พันธุ์ข้าว	ข้าวขาวพันธุ์ต่างๆ	เบ-ลี 105/กย. 15 OM5451/DT8 Basmati	ข้าวกล้อง/ข้าวสี/ Rice Berry
ผู้นำเข้า	แอฟริกา/เอเชีย	เอเชีย/สหรัฐ/ยุโรป ตะวันออกกลาง	เอเชีย/สหรัฐ/ยุโรป
ผู้ส่งออก	อินเดีย/ไทย/เวียดนาม ปากีสถาน/เมียนมา	อินเดีย/ไทย/เวียดนาม ปากีสถาน/กัมพูชา	ไทย
แนวโน้ม	ปรับกับราคา และธัญพืชอื่น	เติบโตคงที่	เติบโตช้า

ข้าวขาว (ตัน)	
2554	4,238,110
2559	4,650,796
2564	2,502,782

ข้าวหอมมะลิ (ตัน)	
2554	1,560,441
2559	1,535,633
2564	1,151,251

ข้าวเหนียว (ตัน)	
2553	3,189,730
2558	2,240,670
2563	1,395,320

ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 29.6/2565 (ราคาฟิวเจอร์กรุงเทพ)

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องของคุณลักษณะข้าวไทยที่ไทยมีข้าวพื้นแข็งซึ่งมีตลาดเฉพาะที่ชัดเจนและค่อนข้างนิ่ง ขณะที่ตลาดที่ต้องการข้าวพื้นนุ่มกำลังนำเป็นห่วง เพราะจะถูกเวียดนามที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกำลังทำตลาดอย่างหนักด้วยพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่พร้อมตอบสนองความต้องการตลาด

ศรัณยู เจียมสินกุล รองกรรมการผู้จัดการ เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด กล่าวว่า ตลาดข้าวหนึ่งของไทยที่สำคัญอยู่ที่แอฟริกา คือ เบนิน แคเมอรูน ไนจีเรีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีปริมาณการนำเข้าที่ค่อนข้างแน่นอน และตอบรับราคาได้ในระดับต่างๆ แต่พบว่าปริมาณการส่งออกข้าวหนึ่งของไทย มีสัดส่วนที่ลดลง

โดยเมื่อปี 2563 ส่งออกได้ 1,395,320 ตัน แต่เมื่อปี 2552 ส่งออกได้ถึง 3,169,730 ตัน ซึ่งให้เห็นว่าข้าวหนึ่งก็เป็นข้าวอีกชนิดที่ไทยกำลังถูกท้าทายจากคู่แข่ง

หากพิจารณาจากราคาย้อนหลังไทยมีความผันผวนมาก จากปัจจุบันเฉลี่ยที่ 483 ดอลลาร์ต่อตัน จากที่สูงสุด 572 ดอลลาร์ ขณะที่อินเดียเฉลี่ยที่ 353 ดอลลาร์ และราคาสูงสุดที่ 391 ดอลลาร์

"เมื่อราคาทั้งทางกันมากๆ แม้จะมีตลาดที่รับราคาได้ แต่ก็มีอีกหลายตลาดที่พร้อมเปลี่ยนไปซื้อของที่ถูกกว่า เมื่อข้าวไทยแพงกว่าและห่างไปจากตลาดนานเกินไป ตลาดไปลองสินค้าจากผู้ส่งออกรายอื่นก็พร้อมเปลี่ยนไปซื้อจากเจ้าอื่นแบบถาวร"

กิตติพันธุ์ เหล่าประภัสสร ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สยามเกรนส์ จำกัด กล่าวว่า ในส่วนของข้าวหอมมะลิไทยแต่ละปีส่งออกประมาณ 1.52 ล้านตัน โดยประเทศที่นำเข้าข้าวหอมมะลิไทย อันดับ 1 คือ สหรัฐ รองลงมา เป็นฮ่องกงและจีน แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยลดลงเหลือ 1.1 ล้านตัน ยกเว้นสหรัฐที่มีการเติบโตเกือบทุกปี

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/Economic frontline

วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12151

หน้า: 1 (บนซ้าย), 5

Col.Inch: 69.83

Ad Value: 111,728

PRValue (x3): 335,184

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ส่งออกข้าวไทย'อาจไร้ที่ยืน ปมไม่ตรงดีมานด์ข้าราคาไม่นิ่ง

ทั้งนี้ การส่งออกลดลง โดยในส่วนของตลาดยุโรปมาจากโควตาภาษีที่การนำเข้าของกัมพูชาที่ไม่ต้องเสียภาษีมีปัญหาการขนส่งจากสถานการณ์โควิด นอกจากนี้ราคาข้าวหอมมะลิไทยราคาสูงกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนามที่พัฒนาพันธุ์ข้าวแต่ราคาถูกกว่าไทย

ระวิศักดิ์ นิชจักรวงศ์ กรรมการ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัดกล่าวว่าราคาข้าวหอมมะลิของไทยผันผวนสูง โดยราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 962 ดอลลาร์ จากที่ราคาสูงสุดเฉลี่ยที่ 1,211 ดอลลาร์ ทำให้ท่าตลาดยากเพราะผู้ซื้อจะไปแบ่งขายในตลาดปลายทาง

“ตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลิไทยเฉลี่ย 900 ดอลลาร์ต่อตัน จากเมื่อเดือนก่อนขึ้นไปถึง 1,000 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งราคาที่ผันผวนขนาดนี้ทำให้ลูกค้าเองทำตลาดยาก”

ทั้งนี้ ในวงเสวนามีการจำแนกตลาดข้าวของโลกว่า ปริมาณข้าวทั่วโลกมีประมาณ 500 ล้านตัน โดยเป็นการค้าข้าว 40-50 ล้านตัน มีข้าวอยู่ 7 ชนิดที่มีการค้าขายทั่วโลก อาทิ ข้าวขาว 21 ล้านตัน ข้าวเหนียว 7 ล้านตัน ข้าวหอมมะลิ 3.5 ล้านตัน ข้าวบาสมชาติ 4.5 ล้านตัน เป็นต้น

เมื่อแบ่งกลุ่มการบริโภคข้าวโลกแบ่งเป็น 3 ตลาดหลัก คือ 1.กินให้อิ่ม ประมาณ 32 ล้านตัน 2.กินให้อร่อย ประมาณ 10 ล้านตัน และ 3.กินเพื่อสุขภาพ ประมาณ 2 ล้านตัน

ความต้องการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทำให้คุณลักษณะข้าวเริ่มไม่ตรงตามความต้องการ รวมถึงราคาข้าวที่ไร้เสถียรภาพ ปัจจัยเหล่านี้แม้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้เกี่ยวข้องต่างพยายามแก้ไขแล้ว แต่มีคำถามว่าทำไมยังแก้ไขไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบและลงมือทำอย่างจริงจัง ก่อนการส่งออกข้าวไทยจะไร้ที่ยืน

หนุนสร้างอัตลักษณ์กาแฟโรบัสต้าระนอง

นายอนุชา ยาอืด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันมีแปลงใหญ่กาแฟทั่วประเทศรวม 54 แปลง โดยในภาคใต้มีจำนวน 15 แปลงประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ตรีัง กระบี่ นครศรีธรรมราช จังหวัดละ 1 แปลง จังหวัดชุมพร 3 แปลง และจังหวัดระนอง 8 แปลง ซึ่งแปลงใหญ่กาแฟตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีการพัฒนาตามแนวทางแปลงใหญ่ ดังนี้ 1.การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การคัดเลือกพันธุ์ดี การตัดพุ่มต้นกาแฟ การเปลี่ยนพันธุ์ดีในต้นกาแฟเดิมด้วยวิธีเสียบยอด การวิเคราะห์ดินและการปรับปรุงดินตามค่าวิเคราะห์ดิน การเลือกและใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม การทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกาแฟ 2.การผลิตที่มีคุณภาพ เช่น การดูแลบำรุงรักษาและการจัดการสวนกาแฟ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 3.การพัฒนาคุณภาพ เช่น การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.ด้านการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด มีการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือสินเชื่อต่าง ๆ ได้ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ และประเด็น

สุดท้ายคือ การส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยบูรณาการกับหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ ด้าน นายอำนวยการ แออดุม เกษตรจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จังหวัดระนองเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าที่สำคัญ เนื่องจากผลิตได้เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ อีกทั้งกาแฟโรบัสต้ายังเป็น 1 ใน

4 สินค้าเกษตรของจังหวัดระนองที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าเกษตรภายใต้กรอบนโยบายการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 32,250 ไร่ สร้างมูลค่าการตลาดของจังหวัดระนองโดยเฉลี่ย 180 กว่าล้านบาท ซึ่งกระจายไปในพื้นที่ปลูกทุกอำเภอ อาทิ อำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ อำเภอสุดสำราญ และอำเภอ





เมือง เนื่องจากมีภูมิอากาศเหมาะสม เป็นแหล่งแร่ดีบุกอย่างดี รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาพัฒนา กลุ่มให้เดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งเสริมการแปรรูปกาแฟให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างอัตลักษณ์กาแฟระนองและยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ เป็นที่รู้จัก และแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศต่อไป

น.ส.จินตนา จันทร์ทอง ประธานแปลงใหญ่กาแฟ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง กล่าวว่า จากเดิมในพื้นที่ได้มีการปลูกกาแฟมาตั้งแต่รุ่นพ่อ-แม่กว่า 30 ปี โดยมีวิถีชีวิตที่ต่างคนต่างปลูก ปัจจุบันได้มีการพัฒนาด้านคุณภาพ จาก

กิโลกรัมละ 80 บาท เป็นกิโลกรัมละ 150 บาท เน้นจำหน่ายผลผลิตในพื้นที่ อาทิ ร้านกาแฟในพื้นที่ ซึ่งการทำกาแฟคุณภาพมีขั้นตอนที่ละเอียดตั้งแต่การปลูก การเก็บผลผลิต การเก็บรักษา รวมไปถึงการแปรรูป ซึ่งกาแฟคุณภาพต้องเก็บผลสดสีแดงจากต้นเท่านั้น ตากกาแฟเพื่อไล่ความชื้น และคั่วกาแฟให้ได้ความเข้มตามที่ตลาดต้องการ โดยปัจจุบันผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ฝนชุก ทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ มีความชื้นสูง กลุ่มต้องขอขอบคุณที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ขึ้น และสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ให้กลุ่มต่อยอดในการแปรรูป พัฒนาคุณภาพและขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้น.

เกษตรวันนี้...กรมปศุสัตว์ยังคงเดิน มาตรการ 34 การเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยไม่มี หน้าที่ตรวจจับเนื้อเดือน ป้องกันลักลอบ ไบโอนุญาต และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยว นำเข้า เพื่อป้องกันโรคระบาด

และสารตกค้าง ล่าสุดกำลัง เจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจ สอบพื้นที่แห่งหนึ่งใน อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ถึงกับ ตะลึง เมื่อ พบซากสัตว์นำเข้ามา จากต่างประเทศ 888.50 กิโลกรัม.....●

เจ้าหน้าที่จึงอาศัยอำนาจ ตาม พ.ร.บ.โรคระบาด สัตว์ พ.ศ. 2558 ในมาตรา 31 การนำเข้าซากสัตว์โดยไม่มีไบโอนุญาต และ

ข้อ.....● ก่อนไปลงบันทึก ประจำวันไว้เป็นหลักฐานใน การเข้าตรวจสอบไว้ที่ สก.วารินชำราบ และ แจ้งให้ผู้ประกอบ การนำเอกสารไบ โอนุญาตนำเข้าและไบ โอนุญาตเคลื่อนย้าย ซากสัตว์มาแสดง ภายใน 7 วัน หากไม่ สามารถนำมาแสดงได้ จะดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป.....●

เกษตรวันนี้

บายกะหล่ำปลี





ตั้งกองทุนเอฟทีเอ 5 พันล้าน: น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับช่วยเหลือเยี่ยวยา และบรรเทาผู้ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าในภาคการผลิตทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยจะขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการบริการกองทุนฯ โดยได้รับทุนประเดิมจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ภายใน 3 ปี ประมาณ 5,000 ล้านบาท.

ลุ้น'กลุ่มผักเพื่อใจ.สระแก้ว'แปลงใหญ่ดีเด่น

นางสาวรณัฐ สีแดง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองและคณะกรรมการการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ปี 2565 ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 ของกลุ่มแปลงใหญ่ผักเพื่อใจบ้านคลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต ประกวดในระดับประเทศต่อไป โดยมีนายประจักษ์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการคัดเลือก

ทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ผักเพื่อใจเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ในปี 2563 ผลิตผักและผลไม้ จำหน่ายให้กับครัวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ในรูปแบบของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อีกทั้งจำหน่ายผลผลิตพืชผักให้กับผู้สนใจผ่านทางตลาดสีเขียว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตลาดเมืองแก้ว และมีการจำหน่ายให้กับลูกค้าประจำ โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านกลุ่มไลน์ ชื่อกลุ่ม ลูกค้า VIP และมีบริการส่งถึงบ้าน ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand).